

Sản phẩm nồi Inox Sunhouse được người tiêu dùng yêu thích nhất năm 2024

11:25 06/12/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Vừa qua, tại lễ vinh danh “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2024”, Sunhouse vinh dự được xướng tên trong danh sách những thương hiệu đạt giải thưởng “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2024”. Đây là sự công nhận đầy ý nghĩa dành cho sản phẩm nồi Inox Sunhouse, khẳng định vị thế dẫn đầu của thương hiệu trên thị trường gia dụng Việt Nam.

Bộ nồi Inox Sunhouse SHG601 được người tiêu dùng đánh giá cao nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế sang trọng, chất liệu cao cấp và tính tiện dụng vượt trội. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt, mang lại sự an toàn và bền bỉ trong quá trình sử dụng.



Sản phẩm Nồi Inox Sunhouse, chất lượng vượt trội, nhận giải thưởng hàng Việt Nam được yêu thích trong nhiều năm

Chất liệu Inox cao cấp: Bền đẹp, chống gỉ sét, đảm bảo an toàn sức khỏe.

Đáy từ đa lớp: Tối ưu khả năng truyền nhiệt, tiết kiệm thời gian và năng lượng khi nấu nướng

Thiết kế tinh tế: Phù hợp với mọi không gian bếp, tạo điểm nhấn sang trọng cho ngôi nhà.

Nhà máy Inox Anod Sunhouse chủ động 100% công đoạn thiết kế và lên khuôn mẫu sản phẩm, được đầu tư hệ thống máy móc tự động hóa cao; máy dập thủy lực từ 150 đến 2500 tấn, 4 hàn cao tần công nghệ Hàn Quốc. Các công đoạn được thực hiện liên hoàn, vận hành theo quy trình khép kín dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của đội ngũ R&D, QC..



Đại diện Tập đoàn Sunhouse nhận giải thưởng top 2 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2024

Hoạt động từ năm 2003, nhà máy Inox được coi là trọng tâm của Sunhouse. Tập đoàn không ngừng cập nhật, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, nâng cao chất lượng các sản phẩm nội, chảo Inox đáp ứng được nhu cầu của đại đa số người tiêu dùng. Hiện nay, dây chuyền sản xuất Inox có thể đạt công suất tối đa tới 660.000 chiếc/tháng (8 triệu chiếc/năm), xuất khẩu tới hơn 20 quốc gia trên thế giới.

Giải thưởng “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2024” không chỉ là sự tôn vinh

dành cho sản phẩm, mà còn là minh chứng cho sự đồng hành, tin yêu của hàng triệu gia đình Việt Nam dành cho thương hiệu Sunhouse.



Nhà máy Inox thuộc cụm nhà máy cơ khí Sunhouse

Ông Nguyễn Văn Chung, quản lý ngành hàng gia dụng, đại diện Tập đoàn Sunhouse cho biết; "Giải thưởng là sự động viên to lớn để chúng tôi tiếp tục cải tiến và mang đến những sản phẩm chất lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Chúng tôi tự hào là thương hiệu gia dụng Việt Nam luôn đồng hành cùng các gia đình trong hành trình mang lại lối sống khỏe, tiện dụng."

Mục tiêu trở thành thương hiệu gia dụng toàn cầu, Sunhouse cam kết không ngừng nghiên cứu và ứng dụng công nghệ hiện đại để tạo ra những sản phẩm vượt trội. Sự công nhận và ủng hộ của người tiêu dùng là động lực to lớn để doanh nghiệp tiếp tục phát triển, đưa sản phẩm Việt Nam vươn xa hơn trên bản đồ quốc tế

Sen Hoàng

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/san-pham-noi-inox-sunhouse-duoc-nguoi-tieu-dung-yeu-thich-nhat-nam-2024>